

กำหนดทุกหัว ๓ พวงฯ ได้กราบบทวายบังคมลา
 ออกจากกรุงสยามไปสู่นักขัตติย์ ที่กล่าวมาแล้ว
 ในเดือน ๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ แต่ผู้ที่จะไปรับ
 ราชการในสถานต่าง ๆ นี้ ยางคนก็ได้อาศัยใน
 ประเทศยุโรปบ้างแล้ว เมื่อผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ
 ได้ออกไปถึงแล้ว จึงจะได้ไปสู่นักขัตติย์ที่
 หมายกำหนด

ว่าด้วยเส้นนาบตี ว่าการต่างประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
 โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าอนิงยาเซอ กรมหลวง
 เทเวธวงษ์โรประการ เสนอตัวว่าการต่างประเทศ
 เสด็จออกไปประเทศยุโรป เพื่อจะได้เป็นผู้ช่วย
 ภาระเสวยพระบรมราชโองการ ไปถวายพระพรไชย
 มงคล ในสมเด็จพระนางเจ้าราชินีที่กรุงเวต
 บิเคนแองโอรินแลนต์ ในนามมงคลสมันเฉลิมศรี
 ราชสมบัติ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าราชินีได้เสด็จ
 ท่องศิริราชสมบัติมาได้ ๕ ปี แลจะได้ไปเยี่ยม
 เยี่ยมสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน แลท่านประสิทธิ์
 ในประเทศยุโรป ซึ่งมีทางพระราชไมตรีที่กรุง
 สยาม ตามเวลาที่สมควรจะเสด็จได้ กำหนด
 ที่จะได้ออกจากสยาม ออกจากกรุงสยาม
 เดือน ๕ เดือน ๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ แลผู้ว่าการ
 แทนเสนาบดีว่าการต่างประเทศนี้ ทรงพระ
 กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบาทสมเด็จพรวงษ์
 ว่าการในตำแหน่งนี้ ไปว่าการมหาดวงเทเวธวงษ์โร
 ประการ จะเสด็จกลับมา

ข่าวตั้งรองอธิบดีที่อธิบดีบริหารการพิพัฒนา

แลผู้จัดการมิเวซีเยม
 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้า

อนิงยาเซอ พระองค์เจ้าวรวรณกร รัชทายาทแห่ง
 ผู้ว่าที่รองอธิบดีกรมพระคลังมหาสมบัติ แลขอ
 ราชการพิพัฒนา พระราชทานพระบรมราช
 อนุญาตให้รับราชการในตำแหน่งนี้ เดือน ๕
 เดือน ๕ แรม ๕ ค่ำ ปีจอชุกศักราช ๑๓๖๘
 เป็นวันที่ ๖๗๑๑ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้า

อนิงยาเซอ พระองค์เจ้าไชยานุชิต รัชทายาทแห่ง
 ผู้ว่าการนิเวศนิคมหลวง พระราชทานพระบรม
 ราชอนุญาตให้รับราชการในตำแหน่งนี้ เดือน ๕
 เดือน ๕ แรม ๗ ค่ำ ปีกระพศักราช ๑๓๖๘
 เป็นวันที่ ๖๗๒๑ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

ว่าด้วยกอมิตีผู้จัดการโรงพยาบาล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรง
 พระมหากรุณาแก่อาณาประชาราษฎร์ ซึ่งอยู่ใน
 พระราชอาณาจักร แลชนที่ได้อาศัยพึ่งพระ
 บรมโพธิสมภารอยู่ในสยามประเทศ พระองค์
 ได้ทรงพระราชดำริท ที่จะแก้อันตรายอันใหญ่ยิ่ง
 ของชนที่ป่วย คือพยาบาลแก่คนจนผู้ขาดทุนาคติ
 ที่ระอุอยู่จะมีได้ จะโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรง
 พยาบาล มีหมอผู้ชำนาญในการโรค แลผู้
 พยาบาล แลอาหารเลี้ยงแก่คนที่ย่อยใช้นั้นมา
 ณาแล้ว แต่จะระราชกิจจานุเบกษาอื่น ๆ มีมากการ
 จึงยังมีได้ จักตั้งขึ้น แต่ถึงถึงนั้นก็ให้ทรง
 พระราชดำริทในการรืองนี้เสมอ ยี่สิบโททรง
 พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงษานุวงษ์
 แลข้าราชการ ผู้ที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นกอม
 ิตีผู้จัดการโรงพยาบาลรักษาคนป่วย ให้เป็น

ทานแก่อาณาประชาราษฎร์ ไม่เลือกหน้าผู้ใด
 พระวิบูลย์วงศานุรักษ์ ผู้ที่ ได้รับพระบรมราชานุญาต
 ให้นำไปปลูกอโศกที่ จักรการโรงพยาบาล คือ
 พระเจ้าโองยาเชอ กรมหมื่นศรีวิชัยสิงคาล
 พระเจ้าอินทยาเชอ กรมหมื่นเจ้าดวงรวชาภาพ
 พระองค์เจ้าศรีเสาวภาค
 พระองค์เจ้าวิมลฉัตร
 พระองค์เจ้าสายสลิทวงษ
 พระองค์เจ้ากาญจนา
 พระยาโชฎึกราชเศรษฐี
 พลตรีพิชิตนายเวร
 พลตรีเอก มืดทอง งามนวน
 พระราชทานพระบรมราชานุญาต แก่คนวัน
 เดือน ๕ แรม ๑๕ ค่ำ ปีจอชุกฎ พุทธศักราช ๒๔๕๘
 เป็นวันที่ ๒๗๐๖ ในรัชกาลปัจจุบันนี้ ผู้ที่ได้รับ
 พระบรมราชานุญาตแล้วมี ได้ ประชมนัน ในพระบรมมหาราชวัง
 จักรการโรงพยาบาลนี้ ตกถึงพระที่นั่งใน
 วันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม ที่วังกรมพระราชวังบวรสถาน
 พิพิธภัณฑสถาน คือวงศานุรักษ์ เพราะในที่นี้
 เวลาบ่ายเป็นพิธีกร้างว่างเปล่า แลเป็นที่
 คัดเลือกไม้ ที่ไม่มีใครขวนขวาย แลตลอดทั้ง
 ๒๗ ไร่เศษ ปะปนกันความเรียบร้อย แลเป็นที่
 คัดเลือกของครุภัณฑ์ใช้ได้ การที่จะจัดทำ
 นี้ขึ้นได้ลงมือดำเนินการเรียบร้อยแล้ว การที่จะ
 ปลูกใช้ขึ้นนี้ คงจะได้ เข้มขันทุกประการ

ข้าราชการหลวงเมืองเชียงใหม่

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาเพชรพิไชย
 ราชบริพารไปตรวจราชการเมืองเชียงใหม่
 พระยาพิไชยชาญฤทธิ์เป็น
 ราชบริพารราชการอยู่เมืองนคร

เชียงใหม่เมืองนครลำปางเมืองนครลำพูนเมืองน่าน
 เมืองแพร่ แดนพระยามณฑลวิบูลย์วงศานุรักษ์
 ซึ่งกลบลงมาเข้าทูลถอขัติพระบาท แล้วนั้น
 ข้าราชการใหม่ คงจะได้กราบบังคมทูลเข้าไป
 รัชการราชการ ประจำอยู่เมืองนครเชียงใหม่
 ในเร็ว ๆ นี้

ประกาศนึ่งข้าว

มีพระบรมราชโองการ มาวพระบิดทรวรสถึงท
 นาท ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า เครื่องจักรต่าง
 ทั่วไว้ทุกข ไปช่วยในสงคราม ซึ่งใช้คนเป็นธรรม
 นิยามอยู่ที่ทุกวันนี้ มีหลายอย่างหลายชื่อ คือต่าง
 ชาติต่างอย่างหนึ่ง แต่ทั้งคำสวันแก่คนชาวอย่าง
 หนึ่ง นึ่งข้าวลาขายเสียชาวห่มชาวอย่างหนึ่ง
 นึ่งม่วงสีน้ำเงิน เสือชาวห่มชาวอย่างหนึ่ง รวพ
 เป็น ๕ อย่างทั่วกัน แลในเครื่องเครื่องทั่วไว้
 ทั่วขไปในการศพ ๕ อย่างนี้ ยังแบ่งแบ่งชาวสวัน
 ชาวลาปนกันเป็นชาวสวัน ๓ วัน ชาวลาวัน ๑
 ชาติ ชาวสวันแก่เวลาชกเวลาเสานอกนั้นชาวลา
 ย่าง รวมแต่งตัวถึง ๖ ชาติ เป็นการยากที่จะ
 ให้เข้าใจทั่วกันใบไม้ เช่นที่ลำบากในการที่จะให้
 แต่งตัวดูอย่างดูชนิดกันไม่เว้นวาย ทรงพระราช
 ทวงพระมหากษัตริย์ แลโดยพระราชศฤงคาร
 ทรงพระมหากรุณา จะไม่ให้เป็นที่ลำบาก เช่น
 กล่าวมาแล้วไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
 ให้ตั้งแบบธรรมเนียมไว้ทุกข ในกาลศพขึ้นใหม่ดังนี้
 คือให้ใช้เครื่องเครื่องทั่วไว้ทุกข แต่ชาวสวันอย่าง
 หนึ่ง คำสวันห่มชาวอย่างหนึ่ง เป็นสองอย่าง
 เท่านั้น แลถ้าผู้ไว้ทุกขเป็นญาติสนิท และมีอายุ
 อ่อนกว่าที่ ๕ ขวบไม่ได้ไปญาติกันเลยแต่มีญาติ
 ศักดิ์ศักดิ์กว่า ๕ ขวบแต่ความนิยมดีอย่างยังศักดิ์